

THÔNG CÁO CHUNG

Công ty TNHH một thành viên Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ("Cholimex") và Nichirei Foods Inc. ("Nichirei"), thông qua Công ty CP Thực phẩm Cholimex ("Cholimex Foods"), có nhận được Bản Đăng ký chào mua công khai đề ngày 07/11/2014 của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan ("Masan Thực phẩm"), trong đó Masan Thực phẩm công bố ý định mua ba triệu chín trăm sáu mươi chín ngàn (3.969.000) cổ phiếu, tương đương với bốn mươi chín phần trăm (49%) vốn điều lệ của Cholimex Foods.

Công ty Cholimex Foods là một doanh nghiệp đang hết sức vững vàng trong thời kỳ khó khăn kinh tế hiện nay, hiệu quả kinh doanh thể hiện qua doanh số và lợi nhuận mỗi năm đều cao hơn năm trước,. Điều này chứng tỏ công ty đã chọn được hướng phát triển rất phù hợp và, vì thành quả hôm nay là tiền đề cho sự phát triển tương lai, công ty đang có những điều kiện rất thuận lợi để vươn tới mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, lợi ích thống nhất của cổ đông và nhân viên của công ty là giữ vững và phát huy sự ổn định về tổ chức và tính liên tục trong đường lối kinh doanh. Ngoài ra, Cholimex Foods cũng rất quan tâm đến việc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật, như pháp luật Việt Nam hiện hành đang đề cao và bảo vệ. Hiện nay và sắp tới, thị phần và sức cạnh tranh của công ty, đặc biệt là đối với mặt hàng gia vị, nước chấm ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi cho rằng duy trì sự tồn tại của các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau là điều có lợi cho Cholimex Foods, người tiêu dùng và cho nền kinh tế nói chung.

Là các cổ đông nắm giữ đa số cổ phiếu của Cholimex Foods (Cholimex nắm giữ 40,72% và Nichirei nắm giữ 19%), qua văn bản này, Cholimex và Nichirei cùng thống nhất trân trọng thông báo với các cổ đông khác, với toàn thể nhân viên Cholimex Foods và tất cả những ai có quan tâm rằng chúng tôi không bán, dù một phần hay toàn bộ, cổ phiếu mà mỗi Bên chúng tôi đang nắm giữ tại Cholimex Foods cho Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan ("Masan Food") như Masan Food đề nghị tại Bản Đăng ký chào mua công khai đề ngày 07/11/2014 và như đã được Hội đồng quản trị của Masan Food thông qua tại Nghị quyết số 31/ 2014/NQ-HĐQT-MSC ngày 04/ 11/ 2014.

Ngày 21 tháng 11 năm 2014

Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu và
Đầu tư Chợ Lớn ("Cholimex")



ĐÀO XUÂN ĐỨC

Nichirei Foods Inc.

東京都中央区築地六丁目19番20号
株式会社ニチレイフーズ
代表取締役
社 長 池田泰弘

